



แนวโน้มสินค้าในตลาดเยอรมนี

สำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ณ กรุงเบอร์ลิน

9 มีนาคม 2563

แนวโน้มสินค้าในตลาดเยอรมนี

ยาปฏิชีวนะที่มีแนวโน้มจะขาดตลาด

ในช่วงหลายสิบปีที่ผ่านมา ประเทศจีนได้ค่อยๆ พัฒนาตัวเป็นศูนย์กลางการผลิตเวชภัณฑ์ยาของโลกไป โดยเฉพาะยาที่ผลิตง่ายๆ อย่างเช่น วัตุดิบสำหรับยาปฏิชีวนะ เป็นต้น ซึ่งบริษัทโรงงานส่วนใหญ่ที่ผลิตวัตุดิบสำหรับยาปฏิชีวนะส่วนใหญ่ในประเทศจีน ตั้งอยู่ในแถบเมืองอู่ฮั่นซึ่งในเวลานี้แทบจะไม่สามารถผลิตสินค้าได้เลย โดยผู้เชี่ยวชาญด้านเวชภัณฑ์ยาออกมาเตือนว่า เป็นไปได้ที่จะมีการขาดแคลนยาปฏิชีวนะในสหภาพยุโรปได้ ทีมส่วนด้าน Healthcare-Team ของบริษัทให้คำปรึกษา Roland Berger นาย Morris Hosseini เห็นว่าการผลิตส่วนใหญ่ในยุโรป ชื่อวัตุดิบสำหรับผลิตยาปฏิชีวนะจากประเทศจีนเป็นหลัก ในเวลานี้ที่ยังสามารถผลิตได้ก็เพราะ มีวัตุดิบคงค้างอยู่ในโกดังเท่านั้น และกล่าวว่า “ถ้าสถานการณ์ด้านการผลิตในประเทศจีนไม่ดีขึ้นในเร็ววัน ยุโรปก็จะสามารถรับรู้ได้ถึงปัญหาขาดแคลนยาแน่นอน” จากการสอบถามไปยังสถาบันหลักด้านสินค้าเวชภัณฑ์ยา และสินค้าทางการแพทย์ (BfArM - Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte) ทาง BfArM แจ้งว่า ในเวลานี้ ไม่พบว่ามีการขาดแคลนเวชภัณฑ์ยาในห่วงโซ่การจัดส่งสินค้า แต่สถานการณ์จริงๆ แล้วในเยอรมนี มีการขาดแคลนวัตุดิบสำหรับผลิตยาปฏิชีวนะอยู่ก่อนหน้าวิกฤติ Covid-19 แล้วผู้เชี่ยวชาญของ Roland Berger เห็นว่า ปัญหาหลักก็คือ การกระจุกตัวของผู้ผลิตวัตุดิบสำหรับผลิตยาปฏิชีวนะที่ตั้งอยู่ในจีนเป็นปัญหาหลัก เพราะในช่วงปี 80 บริษัทผู้ผลิตเวชภัณฑ์ยาจำนวนมาก ได้ย้ายฐานการผลิตไปไว้ที่จีนเพราะการผลิตในจีน มีราคาถูกกว่าในยุโรป



ภาวะผูกพันกับประเทศจีนในด้านวัตุดิบสำหรับผลิตยา จะยังมีปัญหามากขึ้นจากวิกฤติโคโรนาในปัจจุบันเพราะ ปัญหานี้ไม่สามารถที่จะแก้ไขในระยะสั้นได้ โดยนาย Hosseini เห็นว่า แหล่งผลิตในอินเดียสามารถนำมาทดแทนได้ในระยะกลางก่อน และกล่าวว่า “อย่างไรก็ตาม ยุโรปก็ต้องหาทางลด

นโยบายภาครัฐ เศรษฐกิจการลงทุน แนวโน้มตลาด รายงานสินค้าและบริการ อื่นๆ

หมายเหตุ - ข้อมูลต่างๆ ที่ปรากฏ เป็นข้อมูลที่ได้ จากแหล่งข้อมูลหลากหลายที่มา และมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ข้อมูลแก่บุคคลที่สนใจเท่านั้น ทั้งนี้ สำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ณ กรุงเบอร์ลิน จะไม่รับผิดชอบในความเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากการที่มีบุคคลนำ ข้อมูลไปใช้ไม่ว่าโดยทางใด



ความเสี่ยงดังกล่าว ในระยะยาวต่อไปในอนาคต เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาขาดแคลนวัตถุดิบ สำหรับผลิตยาต่อไปในอนาคต” แต่คำแนะนำนี้ ภาคการเมืองก็ยังไม่ได้สนใจมากนัก โดยในวันที่ 3 มีนาคมที่ผ่านมา รัฐบาลอินเดียเองก็ออกมาประกาศระงับการส่งออกเวชภัณฑ์ยาจำนวน 13 รายการแล้ว ซึ่งการประกาศห้ามในครั้งนี้

จะมีผลกับประเทศเยอรมนีอย่างไรบ้าง ก็ยังไม่สามารถตอบได้ในเวลานี้ สมาคมร้านขายยา (Abda - Apothekerverband) ให้ข้อมูลว่า ในปี 2017 ขาดแคลนยาในบัญชีรายชื่อกว่า 4.7 ล้านกล่อง และขยายตัวขึ้นถึง 9.3 ล้านกล่องในปี 2018

จาก Handelsblatt 9 มีนาคม 2563

Office of Commercial Affairs - Royal Thai Embassy
Petzowerstr. 1, 14109 Berlin, Germany
email - thaicom.berlin@t-online.de

นโยบายภาครัฐ เศรษฐกิจการลงทุน แนวโน้มตลาด รายงานสินค้าและบริการ อื่นๆ

หมายเหตุ - ข้อมูลต่างๆ ที่ปรากฏ เป็นข้อมูลที่ได้ จากแหล่งข้อมูลหลากหลายที่มา และมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ข้อมูลแก่บุคคลที่สนใจเท่านั้น ทั้งนี้ สำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ณ กรุงเบอร์ลิน จะไม่รับผิดชอบในความเสียหายใดใด ที่อาจเกิดขึ้นจากการที่มีบุคคลนำ ข้อมูลไปใช้ไม่ว่าโดยทางใด